

# Acecook Việt Nam tiếp sức người tiêu dùng với các sản phẩm mì gói Hảo Hảo và phở Đệ Nhất.

23:47 29/06/2023

Tác giả: Đang cập nhật

**Ngày 29/6/2023, tại Trung tâm Báo chí TPHCM, Công ty Cổ phần Acecook Việt Nam tổ chức buổi họp báo thông tin về “Chương trình tiếp sức người tiêu dùng” đối với các sản phẩm mì gói Hảo Hảo và phở Đệ Nhất.**

Theo đó, từ tháng 7 đến tháng 9/2023, để tiếp sức người tiêu dùng trong giai đoạn kinh tế hiện tại, Công ty Acecook Việt Nam khuyến mãi giảm giá đối với sản phẩm mì gói nhãn hiệu Hảo Hảo và các sản phẩm Phở Đệ Nhất hương vị Phở bò, Phở gà. Giá bán khuyến nghị của nhà sản xuất đối với sản phẩm mì gói của nhãn hiệu Hảo Hảo giảm từ 4.500 đồng xuống còn 4.000 đồng/gói (áp dụng cho các lô hàng xuất kho công ty trong khoảng thời gian từ ngày 1/7/2023 đến 30/9/2023). Phở Đệ Nhất hương vị Gà và Bò giảm từ 8.000 đồng/gói xuống còn 7.500 đồng/gói (áp dụng cho các lô hàng xuất kho công ty trong khoảng thời gian từ ngày 3/7/2023 đến 30/9/2023).



*Quang cảnh buổi họp báo\_Ảnh: PV.*

Ông Kaneda Hiroki, Tổng Giám Đốc Công ty Acecook Việt Nam, chia sẻ, động lực thúc đẩy chúng tôi thực hiện chương trình ưu đãi này mong muốn góp phần giúp người dân tối ưu tài chính cá nhân. Sau tác động mạnh mẽ của dịch bệnh, nền kinh tế toàn cầu đang đối mặt với nhiều thách thức và xã hội đang phải thích nghi với trạng thái bình thường mới, Việt Nam cũng không nằm ngoài sự ảnh hưởng đó. Theo đó, thói quen chi tiêu của người tiêu dùng cũng dần thay đổi. Người tiêu dùng đang có xu hướng cắt giảm chi tiêu và thận trọng hơn với các thói quen chi tiêu thường nhật, bao gồm cả đối với các mặt hàng thiết yếu và thực phẩm.

Tổng Giám Đốc Công ty Acecook Việt Nam cho biết, với đặc điểm hội tụ các yếu tố: tiện lợi, bảo quản lâu, hương vị đa dạng và giá cả hợp lý, mì ăn liền luôn là lựa chọn hàng đầu của người tiêu dùng khi có nhu cầu tích trữ và tiết kiệm. Là một nhà sản xuất mì ăn liền hàng đầu tại Việt Nam, Acecook luôn ý thức doanh nghiệp mình cần phải có trách nhiệm đồng hành cùng xã hội, vì thế, chúng tôi quyết định thực hiện “Chương trình tiếp sức người tiêu dùng” bằng việc điều chỉnh giảm giá các sản phẩm đang được ưa chuộng. Ông khẳng định rằng, các sản phẩm của Acecook Việt Nam luôn đảm bảo chất lượng, an toàn và an tâm.



Ông Kaneda Hiroki, Tổng Giám Đốc Công ty Acecook Việt Nam phát biểu trong buổi họp báo Ảnh:

PV.

Acecook Việt Nam cũng rất mong các nhà cung cấp, đối tác kinh doanh, các điểm bán hàng, các cơ quan truyền thông ủng hộ và hỗ trợ để tất cả người tiêu dùng Việt Nam đều được tiếp cận thông tin và mua được các sản phẩm trong chương trình ưu đãi với mức giá như Acecook Việt Nam khuyến nghị.

Hảo Hảo là thương hiệu mì ăn liền “quốc dân” được hàng triệu người Việt Nam qua nhiều thế hệ yêu thích. Sản phẩm được sản xuất theo công nghệ Nhật Bản, với sự điều hành, hỗ trợ và giám sát liên tục, tỉ mỉ của chính nguồn nhân lực Nhật Bản cùng đội ngũ nhân sự người Việt Nam được đào tạo bài bản tại Acecook. Đó là những “bảo chứng” cho chất lượng của mỗi gói mì Hảo Hảo từ nhà máy đến khách hàng.

Phở Đệ Nhất được lấy ý tưởng từ một trong những món ăn đặc trưng nhất, biểu tượng cho nền ẩm thực Việt Nam - Phở. Trong mỗi gói Phở Đệ Nhất, từng sợi phở mềm dai, dẻo ngọt, hòa quyện cùng nước súp cốt thịt thơm ngon, đậm chất tinh hoa từ các gia vị phở truyền thống. Sự kết hợp hài hòa, tinh tế này giúp khách hàng có thể thưởng thức tô phở “ngon như phở quán” dù ở nhà hay bất cứ nơi đâu.



## CHƯƠNG TRÌNH TIẾP SỨC NGƯỜI TIÊU DÙNG 2023

### TẤT CẢ CÁC SẢN PHẨM MÌ GÓI CỦA NHÂN HIỆU HẢO HẢO



Giá bán khuyến nghị trên toàn quốc của Acecook Việt Nam đối với sản phẩm mì gói của nhân hiệu Hảo Hảo:

4,500 VND/gói



4,000 VND/gói



Áp dụng cho các lô hàng xuất kho công ty trong khoảng thời gian từ 01/07/2023 đến 30/09/2023.



### SẢN PHẨM PHỞ ĐỆ NHẤT HƯƠNG VỊ PHỞ BÒ VÀ PHỞ GÀ



Giá bán khuyến nghị trên toàn quốc của Acecook Việt Nam đối với sản phẩm Phở Đệ Nhất hương vị phở bò và hương vị phở gà:

8,000 VND/gói



7,500 VND/gói



Áp dụng cho các lô hàng xuất kho công ty trong khoảng thời gian từ 03/07/2023 đến 30/09/2023.



*Sản phẩm mì Hảo Hảo và phở Đệ Nhất giảm giá trong chương trình tiếp sức người tiêu dùng Ảnh:  
Công ty Acecook Việt Nam.*

Năm 2023 đánh dấu Acecook Việt Nam kỷ niệm tròn 30 năm thành lập, Công ty Cổ phần Acecook Việt Nam xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành đến người tiêu dùng Việt Nam vì luôn tin tưởng và yêu mến sản phẩm của công ty chúng tôi. Với giá trị cốt lõi 3 chữ Happy: Hạnh phúc cho người tiêu dùng, hạnh phúc cho xã hội và hạnh phúc cho cán bộ, công nhân viên cùng người nhà, Acecook Việt Nam luôn tích cực trong việc cống hiến cho xã hội trong suốt quá trình hoạt động của mình, trong đó bao gồm cam kết chất lượng với sản phẩm công ty cung cấp, ổn định nguồn cung thị trường, đóng góp giúp đảm bảo an ninh lương thực và đồng hành cùng các cứu trợ xã hội.

**PV**

**Link bài viết:** <https://nguoilambao.vn/acecook-viet-nam-tiep-suc-nguoi-tieu-dung-voi-cac-san-pham-mi-goi-hao-hao-va-pho-de-nhat>